

การจัดทำคำอธิบายข้อมูล

หมวดสถิติเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

คำอธิบายข้อมูล

รหัสข้อมูล	FIT_D125
ชื่อข้อมูล	ค่าใช้จ่าย(Expense)
ความถี่ของข้อมูล	รายปี
กำหนดการเผยแพร่	ข้อมูลเบื้องต้น วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมปีงบประมาณถัดไป ข้อมูลจริง วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายนปีงบประมาณถัดไป
รายละเอียด	<p>รายจ่าย (Expenditure) หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลจ่ายออกไปเพื่อการใช้จ่ายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยไม่ต้องมีการรับชำระคืนในภายหลัง หรือจะมีสิ่งตอบแทนหรือไม่ก็ได้ และจะต้องไม่ใช่เป็นรายจ่ายชำระหนี้ต้นเงินกู้</p> <p>รายจ่ายสามารถแยกเป็น รายจ่ายประจำหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรสุทธิ</p> <p>รายจ่ายประจำหรือค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง รายจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานไม่ใช่เพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อการลงทุน เพราะการซื้อสินทรัพย์หรือรายจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นการเปลี่ยนรูปของสินทรัพย์จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายยังถูกจำแนกออกตามลักษณะงาน (Functional purpose) เช่น การสาธารณสุข การรักษาความสงบภายใน เป็นต้น ค่าใช้จ่ายอาจแบ่งตามลักษณะเศรษฐกิจได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of employees) คือ รายจ่ายในรูปเงินสดหรืออื่นๆ ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนจากผลงานที่ทำ ค่าตอบแทนแรงงาน ประกอบด้วย ค่าจ้างและเงินเดือน รวมไปถึงเงินประกันสังคมส่วนของรัฐบาลในฐานะที่เป็นนายจ้าง ค่าใช้จ่ายนี้จะไม่รวมค่าตอบแทนแรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายจ่ายลงทุน (สะสมทุน) ของรัฐบาล ดังนั้นค่าตอบแทนแรงงานทั้งหมดของ SNA1993 (บัญชีรายได้ประชาชาติ) จึงมากกว่าค่าตอบแทนแรงงานใน GFSM2001 (ฐานะการคลังตามระบบ สศค.) - การใช้สินค้าและบริการ (Use of goods and services) คือมูลค่าทั้งหมดของสินค้าและบริการที่ซื้อโดยรัฐบาลเพื่อใช้ในการผลิตหรือนำไปขายต่อหักด้วยการเปลี่ยนแปลงสุทธิในสินค้าคงคลังของสินค้าและบริการนั้นๆ โดยที่ไม่รวมสินค้าและบริการที่ซื้อมาเพื่อโอนให้แก่ครัวเรือนหรือเป็นการช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้นำมาใช้เพื่อการผลิต - การบริโภคสินค้าทุน (Consumption of fixed capital) คือการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรตามช่วงระยะเวลาบัญชีอันเนื่องมาจากความเสื่อม

	<p>ทางกายภาพ ล้าสมัย และความเสียหายตามปกติ ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และยากที่จะประมาณ ดังนั้นในบางครั้งหากไม่สามารถประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้ จึงต้องคำนวณดุลการดำเนินงานเบื้องต้น เพื่อใช้แทนดุลการดำเนินงานสุทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดอกเบี้ย (Interest) คือค่าใช้จ่ายในฐานะลูกหนี้ที่เกิดจากการใช้เงินทุนของผู้อื่น เช่น เครื่องมือทางการเงินที่มีดอกเบี้ย จำแนกได้เป็น เงินฝากธนาคารทางการเงินที่นอกเหนือไปจากหุ้น สินเชื่อ หรือบัญชีคงค้าง - เงินอุดหนุน (Subsidies) เป็นเงินโอนที่ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิต รวมไปถึงเงินโอนให้แก่วิสาหกิจหรือวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อชดเชยการขาดทุนจากการดำเนินงาน - เงินช่วยเหลือ (Grants) เป็นเงินโอนที่ให้โดยสมัครใจในรูปเงินสดหรืออื่นๆ ให้แก่รัฐบาลระดับอื่นๆ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ - เงินสังคมสงเคราะห์ (Social benefits) เป็นเงินโอนแก่ครัวเรือนที่ให้เมื่อเกิดความเดือดร้อน เช่น ความเจ็บป่วย ว่างาน เกษียณอายุ เงินช่วยเหลือค่าบ้าน เหตุการณ์ฉุกเฉิน เงินสงเคราะห์อาจจะอยู่ในรูปเงินสดหรืออื่นๆ แต่ต้นทุนการผลิตเพื่อการสงเคราะห์ในรูปมิใช่เงินสดของหน่วยงานของรัฐบาลจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆ SNA1993 จะบันทึกส่วนเงินบำนาญและผลประโยชน์หลังเกษียณเป็นเงินสังคมสงเคราะห์ แต่ในระบบ GFSM2001 จะบันทึกเป็นการลดลงในหนี้สิน - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expense) รวมธุรกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เข้ากลุ่มใดๆ ธุรกรรมที่อยู่ในกลุ่มนี้รวมถึง การสูญเสียรายได้จากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax expenditure) ค่าปรับ เงินโอนไปสู่หน่วยงานไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการแก่ครัวเรือน เงินโอนเพื่อการลงทุนนอกเหนือไปจากเงินช่วยเหลือเพื่อการลงทุน ค่าเบี้ยประกันภัย
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2. กรมบัญชีกลาง 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 4. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 5. กองทุนเงินนอกงบประมาณ 15 กองทุน
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข(ไม่สามารถระบุเวลาได้แน่นอน)